



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส: ต้องปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญา...	แนวหน้า
2. อีซูมไทยแก้ปม'ไอยูยู'	ข่าวสด
3. ไก่ตีปีกได้บินเข้าเกาหลี	ไทยรัฐ
4. จัดข้าวหอม-สุ้ตลาดโลกโสมขาวเริ่มซื้อไก่สดแล้ว	มติชน
5. จ่อถอนยาปฏิชีวนะจากยาสามัญผลประชุมอย.หวังควบคุมการใช้...	ไทยโพสต์
6. ภาพข่าว: ข้าวชั้นคนเข้ม: มาตรฐาน	ข่าวสด
7. ภาพข่าว: ทำบุญตักบาตร	สยามรัฐ
8. กรมศิลป์ปักหมุดสร้างพระเมรุมาศ	กรุงเทพธุรกิจ
9. ซีโรงสีชุดรีด แนะชานาฟิงพาดตนเอง	โพสต์ทูเดย์
10. คอลัมน์ ข้าวสั้นเศรษฐกิจ: สหกรณ์รูกหนัก	ไทยรัฐ
11. กยท.หนุนทำเกษตรผสมผสานส่งเสริมปลูกข้าวแซมสวนยาง	สยามรัฐ
12. ฝันเจาะตลาดทุกระดับ ชูมาตรฐานข้าวหอมมะลิใหม่บุกทั่วโลก	ไทยรัฐ
13. คลอด3มาตรฐาน 'ข้าวหอมมะลิ'	กรุงเทพธุรกิจ
14. ค่าอ้อยขึ้นตัน59/60ฟุ้ง1,020บาท/ตัน...	ผู้จัดการรายวัน

สารส้ม : ต้องปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญา ลบข้อครหาเอื้อยักษ์เกษตร (จบ) หน้า 5



ต้องปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญา ลบข้อครหาเอื้อยักษ์เกษตร (จบ)

นำเสนอไป 2 ตอนแรก ปรากฏว่า ทางยักษ์ใหญ่ของเกษตรพันธสัญญาได้ส่งหนังสือถึงบรรณาธิการแนวหน้า ให้ข้อมูลประกอบความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกัน ก็ขอขอบคุณ ยืนยันว่า หนทางออกของเรื่องนี้ ทุกฝ่ายจะต้อง **“ปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญา”** กันจริงๆ

เพื่อให้เป็นธรรม โปร่งใส สร้างกลไกการถ่วงดุล ทุกฝ่ายสามารถประกอบกิจการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วย

ฝ่ายธุรกิจเอง ก็ต้องใจกว้าง ผ่อนสั้นผ่อนยาวแก่เกษตรกรที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่าตนเอง

การแลกเปลี่ยนความเห็นกันเพื่อหาทางออกเช่นนี้ ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างสรรค์อย่างยิ่ง

เพราะเวลานี้ สถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.... อยู่ในขั้นตอนพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในชั้นกรรมาธิการ

ที่ผ่านมา ได้เล้าถึงประเด็นน่าสนใจ ที่คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้นำเสนอ **“รายงานวาระปฏิรูปพิเศษ 9 : การปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรม”** ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อ 17 ส.ค. 2558 และได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อ 28 ส.ค. 2558 ไปแล้ว

วันนี้ มาดูข้อเสนอแนะทางออก ในรายงานของ สปช. สรุปความ ดังนี้
1.รายงาน สปช. เสนอให้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... และปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 (ฉบับแก้ไข) ของกระทรวงยุติธรรมให้เนื้อสารมีความครอบคลุมถึงระบบเกษตรพันธสัญญา

ในระยะสั้น ควรตราร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. และบังคับใช้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ.

- 2.หลักการสำคัญของกฎหมายทั้งหมด ได้แก่
- 2.1 การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม ทำหน้าที่พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน
 - 2.2 การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.3 การจัดแจ้งและการเปิดเผยข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม ทำหน้าที่จัดทำระบบการแจ้งผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรพันธสัญญา รวมทั้งสามารถให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้จัดแจ้งไว้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าทำสัญญา

จัดทำระบบการแจ้งสัญญาที่ใช้ในระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้คำรับรองว่า เป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่เป็นธรรม กรณีที่ผู้ประกอบการทางการเกษตร ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด หรือมีพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจเกษตรพันธสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยบัญชีรายชื่อของผู้ฝ่าฝืนดังกล่าว ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

2.4 สัญญาข้อตกลงมาตรฐานและข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

มีการกำหนดสัญญาข้อตกลงมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Requirement)



ในระบบเกษตรพันธสัญญา

โดยให้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. โดยหลักการสำคัญ คือ หากสาระในสัญญาใดมีลักษณะเลือกปฏิบัติ หรือการให้สิทธิ

ตามกฎหมายโดยไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม มีผลทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าสมควร อาทิ

ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบที่เกิดจากการผิดสัญญา

ข้อตกลงให้ต้องรับผิดชอบหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด

ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดโดยไม่มีเหตุอันควร

ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ข้อตกลงในการกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรม และการบังคับให้ซื้อหรือให้จ่ายค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม ฯลฯ

ให้ถือว่าความในส่วนนั้นของสัญญานั้นเป็นโมฆะ

ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติในเรื่องดังกล่าว ให้ตีความสัญญาไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายที่มีได้เป็นผู้กำหนดสัญญานั้น หรือให้มีการชดเชยค่าเสียหายแก่เกษตรกร และในกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบการหรือธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้

รวมทั้งพฤติกรรมอันไม่เป็นธรรมอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด อาทิ การส่งมอบสัญญาหลังจากเกษตรกรได้ก่อภาระผูกพันหรือเริ่มลงทุนแล้ว และการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดความจริงที่ต้อบอกหรือซ่อนเร้นข้อมูลที่จำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับข้อสัญญา

นอกจากนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการโฆษณาชวนเชื่อ หรือชี้ชวนเกินจริงให้เกษตรกรเข้าสู่สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา จึงกำหนดให้บรรดาประกาศ โฆษณา คำรับรอง หรือการกระทำด้วยประการใดๆ ของผู้ประกอบการทางการเกษตร ซึ่งทำให้เกษตรกรเข้าใจในขณะทำสัญญาว่า ผู้ประกอบการหรือธนาคารพาณิชย์จะมอบให้ หรือจัดหาให้ ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือสาธารณูปโภคอื่นใด รับประกัน หรือจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการตอบแทนในการเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ

ที่ผู้ประกอบการเกษตรจะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากที่ได้ทำสัญญาไว้ให้ถือว่าข้อความ การกระทำ หรือข้อตกลงดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถนำสืบพยานบุคคล หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวได้ ถึงแม้ว่าการทำสัญญาเช่นนั้น กฎหมายจะกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือและไม่ปรากฏข้อตกลงนั้นในหนังสือที่ได้ทำขึ้นก็ตาม

3. การใกล้เคียงข้อพิพาทและการคุ้มครองคู่สัญญาในระหว่างใกล้เคียงข้อพิพาท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำคู่พิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยคณะกรรมการไกล่เกลี่ยต้องประกอบด้วยผู้ขายหรือผู้แทน ผู้ซื้อหรือผู้แทน และผู้แทนส่วนราชการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตามบัญชีรายชื่อที่สำนักงานฯ จัดทำ

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคุ้มครองเกษตรกรในระหว่างไกล่เกลี่ย

โดยหากพบว่า ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบ อาทิ *ชะลอ ระวัง หรือยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย* เว้นแต่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะปฏิเสธไม่ยอมรับ กระทำการใด ที่เป็นการเสียหายแก่คู่สัญญาทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การหยุดนำส่งปัจจัยการผลิต เป็นต้น หรือแก้ไขข้อตกลงหรือสัญญาเพิ่มเติมเพื่อให้คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยรับภาระ หรือมีหน้าที่เพิ่มเติมแต่เพียงลำพัง โดยไม่มีค่าตอบแทนในระดับที่เทียบเท่ากันได้ในทางเศรษฐกิจ ข้อตกลงเพิ่มเติมนั้นให้ถือว่าเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ และไม่มีผลผูกพันกัน

ทั้งนี้ กำหนดให้ในกรณีที่มีปัญหาหรือเกิดข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญา ให้คู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าสู่กระบวนการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและกรอบเวลาที่คณะกรรมการกำหนดก่อน จึงจะมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาล

4. ปรากฏว่า รัฐบาลปัจจุบันลงมือทำตามแนวทางในรายงานของคณะกรรมการฯ ของ สปช.

โดยมีประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ.2559 ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2559

ในคณะกรรมการนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน

กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกษัตราธิราชกุล และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 10 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การบริหาร การบัญชี เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือเศรษฐศาสตร์

โดยในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็ให้คณะกรรมการโดยตำแหน่ง ทำหน้าที่ไปพลางก่อนได้เลย

ถึงวันนี้ ไม่ทราบว่ามี การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือยัง?

หากยัง *มัวรีรออะไร? สมควรตั้งตัวแทนเกษตรกรเข้ามาให้เด่นชัดด้วย*

เรื่องนี้ เป็นเรื่องสำคัญ ไม่ควรเสียเวลาแม้แต่วันเดียว

ขอสนับสนุนให้รัฐบาลชุดนี้ เร่งดำเนินการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เพิ่มอำนาจต่อรองแก่เกษตรกร ไม่ต้องไปรอการเลือกตั้ง เพราะรัฐบาลนี้เลือกตั้งไม่เคยสนใจจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เลย

สารลัม

อีซูซมไทยแก้ปม'ไอยูยู'

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงคณะกรรมการประมงของรัฐสภายุโรป (PECH) เดินทางมาติดตามการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) ว่าคณะกรรมการประมงของรัฐสภายุโรปที่เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาไอยูยูไทย ทำหนังสือชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาไอยูยู

โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายพระราชกำหนดการประมง 2558 (พ.ร.ก.ประมง 2558) การปรับปรุงแผนงานของทุกหน่วยงาน ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาทิ สปมศ. กรมประมง กรมเจ้าท่า ทั้งนี้ ยังชื่นชมในแผนงานที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง แต่ยังมีข้อกังวลในเรื่องแรงงานเป็นหลัก ซึ่งได้กำชับให้รัฐบาลไทยเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว โดยปลายเดือนนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ไทยไปรายงานความคืบหน้ายังสหภาพยุโรปอีกครั้ง และในช่วงเดือนเดือนม.ค.2560 จะเดินทางไปชี้แจงและรายงานต่อเจ้าหน้าที่ไอยูยูด้วยตัวเอง

ไก่ตีปีกได้บินเข้าเกาหลี

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สาธารณรัฐเกาหลีได้อนุมัตินำเข้าไก่สดแช่แข็งไปยังสาธารณรัฐเกาหลีได้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 59 หลังจากสาธารณรัฐเกาหลียุติการนำเข้าไก่ของไทยเนื่องจากปัญหาไข้หวัดนกถึง 12 ปี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯผลักดันเรื่องนี้มาตลอด โดยกรมปศุสัตว์ได้ส่งผู้แทนไปร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของเกาหลีใต้ (QIA) เพื่อเจรจาเปิดตลาดสัตว์ปีกสดแช่เย็น/แช่แข็งส่งออกจากไทย หลังจากเมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา หน่วยงานจากรัฐบาลเกาหลีใต้เดินทางมาตรวจโรงงานเชือดและโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจำนวน 12 โรงงานเพื่อเป็นตัวแทนสำหรับ 58 โรงงานทั่วประเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนอนุมัติการนำเข้า น.สพ.สรวีศ ธานีไตร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐเกาหลีว่า ได้อนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่ดิบสดแช่แข็งของไทยจำนวน 12 แห่ง โดยกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) จะขึ้นทะเบียนโรงงานทั้ง 12 แห่งให้ส่งออกไก่ดิบสดที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลตีต่อโรงงานผลิตเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุกอีก 41 แห่ง เพราะแค่ส่งเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลโรงงานให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีก็สามารถพิจารณารับรองโรงงานได้เลย

ด้านนายสิริภุทร อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้นำเข้าจากเกาหลีใต้มาเจรจาซื้อไก่สดแช่แข็งจากผู้ส่งออกไทยแล้ว ทางสมาคมคาดว่า การส่งออกไก่สดแช่แข็งแรกน่าจะเกิดขึ้นช้าที่สุดในเดือน ม.ค.60 ตลาดนำเข้าไก่สดแช่แข็งเกาหลีใต้ถือว่าน่าสนใจ คาดว่าภายใน 2 ปี ยอดส่งออกจะชิงส่วนแบ่งตลาดกลับมาได้ถึง 40,000 ตัน.

จัดข้าวหอม-สู่ตลาดโลก ไสมขาวเริ่มซื้อโกสัดแล้ว

เกาหลีได้ส่งนำเข้าโกสัดไทยแล้วหลังหยุดยาว 12 ปี
คาดลีดแรกอันวานี้ เชื้อ 2 ปียอดทะลุ 4 หมื่นล้านตัน
อธิบดีกรมการค้าเผยมาตรฐานข้าวหอมมะลิฉบับใหม่
เริ่มใช้ 20 ธันวาคม (อ่านต่อหน้า 5)

ข้าวหอม

เกาหลีได้ส่งนำเข้าโกสัดแล้ว

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจมากกับผลการเจรจาส่งออกโกสัดแช่แข็ง ที่ประเทศเกาหลีใต้ อนุมัติการนำเข้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากเกาหลีได้ยุติการนำเข้าโกสัดของไทย เนื่องจากปัญหาใช้หวัดนกนานถึง 12 ปี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ผลักดันมาตลอด โดยกรมศุลกากรได้ส่งผู้แทนไปร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของเกาหลีใต้ (คิวไอเอ) เพื่อเจรจาเปิดตลาดสัตว์ปีกสดแช่เย็นและแช่แข็งส่งออกจากไทย หลังจากเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา หน่วยงานจากรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เดินทางมาตรวจโรงงานเชือดและโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก 12 โรงงาน เป็นตัวแทนสำหรับ 53 โรงงานทั่วประเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนสุดท้ายก่อนอนุมัติการนำเข้า

นสพ.สรวิต ธานีโต รองอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่า กรมศุลกากรได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากประเทศเกาหลีใต้ว่าได้อนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่ดิบสดแช่แข็งของไทย 12 แห่ง โดยกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของสาธารณรัฐเกาหลี (เอ็มเอฟดีเอส) จะขึ้นทะเบียนโรงงานทั้ง 12 แห่ง ให้ส่งออกโกสัดที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อโรงงานผลิตเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุกอีก 41 แห่ง เพราะเพียงแค่ส่งเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลโรงงานให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลี ก็พิจารณารับรองโรงงานได้แล้ว สำหรับในส่วนของการตรวจรับรองโรงงานใหม่ทั้ง 18 โรงงานนั้น ทางสาธารณรัฐเกาหลีใต้จะเดินทางมาตรวจไม่เกินกลางปีหน้า

คาดส่งลีดแรกช่วงธ.ค.-ม.ค.

นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตโกสัดส่งออกไทย กล่าวว่า ขณะนี้ผู้นำเข้าจากเกาหลีใต้มาเจรจาซื้อโกสัดแช่แข็งจากผู้ส่งออกไทยแล้ว คาดว่าการส่งออกโกสัดแรกน่าจะเกิดขึ้นได้จริงในช่วงเดือนธันวาคม 2559 หรืออย่างช้าสุดเดือนมกราคม 2560 และคาดว่าจะยอดส่งออกจะค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนภายใน 2 ปี ยอดส่งออกน่าจะขยับมาใกล้เคียงกับยอดส่งออกสูงสุดที่ไทยเคยส่งออกโกสัดแช่แข็งไปเกาหลีใต้ เมื่อ 12 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมียอดส่งออกประมาณ 40,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวเทียบเคียงจากการส่งออกโกสัดแช่แข็งไปยังประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถฟื้นฟวยอดส่งออกให้กลับมาที่ระดับ 100,000 ล้านบาทอีกครั้ง ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากที่มีการญี่ปุ่นได้เคยยกเลิกการนำเข้าโกสัดแช่แข็งจากไทย เนื่องจากประสบปัญหาใช้หวัดนก

“ตลาดนำเข้าโกสัดแช่แข็งในประเทศเกาหลีใต้ถือว่าค่อนข้างมีความน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทย เนื่องจากมีความต้องการของตลาดสูงภายในสูงถึง 1 แสนตัน ปัจจุบันมีเจ้าตลาดเป็นประเทศบราซิล รองลงมาสหรัฐและจีน อย่างไรก็ตาม แม้คู่แข่งของไทยมีความแข็งแกร่งค่อนข้างมาก แต่ยังมีโอกาสอีกมากที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปเจาะตลาดนี้ เพราะเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดเก่าที่ไทยเคยส่งออกมาอยู่แล้ว จึงมั่นใจได้ว่าไทยจะสามารถค่อยๆ เจาะตลาดกลับคืนมาได้เรื่อยๆ จนใน 2 ปีข้างหน้า ไทยน่าจะสามารถชิงส่วนแบ่งตลาดกลับมาได้ถึง 4 หมื่นตัน” นายคึกฤทธิ์กล่าว

มาตรฐานข้าวฉบับใหม่เริ่ม20ธ.ค.

ขณะที่นางดวงพร รอดพยาภักดิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้จัดทำมาตรฐานสินค้าข้าวฉบับใหม่เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ปรับปรุง

มาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในปัจจุบัน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกของไทยกับประเทศคู่แข่ง รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น หลังจากที่มาตราฐานเดิมได้บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2540 คาดมาตรฐานใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 สำหรับมาตรฐานข้าวฉบับใหม่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตลาดบน คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ต้องการบริโภคข้าวที่มีคุณภาพ ได้ปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ในความเป็นข้าวหอมชั้นเลิศของไทย โดยกำหนดให้มีข้าวหอมมะลิไทยสัดส่วนไม่น้อยกว่า 92% และใช้ชื่อภาษาไทย

ว่า “ข้าวหอมมะลิไทย” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “THAI HOM MALI RICE”

“กลุ่มตลาดระดับกลาง คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการข้าวเกรดรองจากข้าวหอมมะลิไทย มีราคาต่ำกว่าข้าวหอมมะลิไทย โดยกำหนดมาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทยฉบับใหม่ เพื่อเป็น Fighting Brand ในการแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม กัมพูชา และเป็นการส่งเสริมการวิจัยข้าวหอมพันธุ์ใหม่ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ส่งออกได้มาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทยนี้ จะมีข้าวหอมไทยไม่น้อยกว่าสัดส่วน 80% มีโมลิสไม่เกิน 20% ใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ข้าวหอมไทย” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า THAI JASMINE RICE หรือ THAI FRAGRANT RICE หรือ THAI AROMATIC RICE” นางดวงพรกล่าว

หวังดีตลาดส่งออกทุกระดับ

นางดวงพรกล่าวว่า ส่วนกลุ่มตลาดระดับล่างเป็นการเปิดช่องทางการส่งออกข้าว กรณีที่ผู้ซื้อต่างประเทศต้องการบริโภคข้าวหอมที่มีเงื่อนไขแตกต่างจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งผู้ซื้อสามารถซื้อข้าวหอมผสมในรูปของข้าวตามตัวอย่างภายใต้มาตรฐานสินค้าข้าวที่ได้ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้า การผลิต และการส่งออกข้าวในปัจจุบันได้ ส่วนแนวโน้มการขยายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ไตรมาส 4/2559 คาดว่าประเทศฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวอีกประมาณ 3-5 แสนตัน ตามแผนการนำเข้าข้าวเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารภายในฟิลิปปินส์ โดยเชื่อว่าขณะนี้ราคาข้าวไทยปรับตัวลดลงมากและถึงระดับต่ำสุดแล้ว จะสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาให้กับไทยได้ โดยข้าวไทยมีคุณภาพดีกว่าข้าวจากประเทศอื่นๆ

ทางผู้ซื้อก็น่าจะเลือกซื้อข้าวจากไทย หากราคาไม่ห่างจากประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนามมากจนเกินไป ขณะที่มาเลเซียที่ซื้อผ่านภาคเอกชนของไทย ปีนี้คาดว่าจะขายข้าวให้มาเลเซียได้ประมาณ 4 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงปีที่แล้ว ที่มีการนำเข้า 2-3 แสนตัน ส่วนอินโดนีเซียยังต้องติดตามสถานการณ์ภายในประเทศก่อน แต่เชื่ออินโดนีเซียมีแผนจะนำเข้าข้าวเข้ามาเช่นกัน ขณะที่จีนข้าวแสนตันแรกภายใต้สัญญาซื้อขาย 1 ล้านตัน ที่ทำกับรัฐบาลชุดปัจจุบันกำลังทยอยส่งมอบใกล้ครบแล้ว และเริ่มเจรจาราคาในแสนตันที่สองต่อไป

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 5

ข้าวหอม

ธ.ก.ส.อ้างทองแดงจําหน่ายยังฉาง

นายกก กณิศศรีบัวเพ็ญ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อ้างทอง เปิดเผยกรณีนายวิชาญ ศรีวิเชียร อายุ 49 ปี ชาวนา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ติดต่อหน่วยงานราชการเรื่องการช่วยเหลือจําหน่ายยังฉางและเงินค่าเก็บเกี่ยว แต่กลับไม่ได้รับคำตอบ และโยนกันไปมาทำให้เร่งเก็บเกี่ยวข้าว 40 ไร่ หลังเลยกำหนดมากกว่า 1 สัปดาห์นำไปขายโรงสีได้ในราคาเกี่ยวนละ 6,000 บาทว่า ยังไม่ทราบว่ามีนายวิชาญไปติดต่อกับสาขาใดวันที่เท่าไร? เมืองต้นจะเร่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามที่อยู่ และวันที่ 18 พฤศจิกายน จะเข้าไปชี้แจงด้วยตนเอง แต่อยากแจ้งให้ชาวนาได้เข้าใจด้วยว่ามติของรัฐบาลนั้นออกมาแล้วหลายสัปดาห์ก็จริง แต่ข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพิ่งมีหนังสือออกมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หากนายวิชาญมาติดต่อก่อนช่วงวันที่มีข้อปฏิบัติออกมา คงได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจนอย่างแน่นอน

ต้องขึ้นทะเบียนกับก.เกษตรฯ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ปกติการจําหน่ายยังฉางดำเนินการในเขตภาคเหนือและอีสาน ยังไม่เคยดำเนินการในจังหวัดอ่างทอง อาจเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.มีข้อมูลไม่เพียงพอ ที่จะชี้แจงต่อชาวนาในช่วงที่มาสอบถามข้อมูล ซึ่งได้กำกับไปยังเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.แล้วให้ชี้แจงโครงการจําหน่าย

ฉางให้ต่อประชาชน ชาวนาที่จะเข้าโครงการได้ต้องมีถังฉางของตัวเอง หรืออาจจะติดต่อไปยังถังฉางของสหกรณ์ในพื้นที่ก็ได้ หากจะเข้าโครงการต้องมาแจ้งความจํานงกับ ธ.ก.ส.และต้องมีการตากข้าวเพื่อปรับปรุงคุณภาพอีกประมาณ 10-15 วัน จึงจะนำข้าวขึ้นถังฉางได้อย่างไรก็ตาม หากชาวนาขายข้าวไปแล้ว หรือต้องการขายข้าวเอง ได้รับค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงคุณภาพประมาณ 2,000 บาทต่อตัน หรือ 1,000 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 12 ไร่รวมแล้วไม่เกิน 12,000 บาทต่อรายจากรัฐบาล มีข้อแม้คือต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ

หนุนรัฐจําหน่ายยังฉางข้าวเหนียว

นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนาไทย เปิดเผยถึงการที่รัฐบาลเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวเหนียว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วันที่ 18 พฤศจิกายนว่า คาดว่ามาตรการช่วยเหลือข้าวเหนียวน่าจะใช้เงื่อนไขเดียวกับมาตรการข้าวหอมมะลิ ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยชาวนาที่ปลูกข้าวทุกชนิด ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเหนียว ได้รับความเป็นธรรมในการรับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน แม้ปัจจุบันนี้ราคาข้าวเหนียวจะสูงกว่าข้าวชนิดอื่นแต่สูงกว่าไม่มากนัก เมื่อเทียบกับส่วนต่างผู้ปลูกข้าวชนิดอื่น

“ดังนั้นการที่รัฐบาลจะออกมาตรการมาช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวเหนียว ถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วทำให้ชาวนาได้มีทางเลือกมากขึ้น หากยังไม่พอใจราคาข้าวในปัจจุบัน อาจเข้าโครงการจําหน่ายยังฉาง เพื่อเก็บข้าวไว้รอราคาที่สูงขึ้นในอนาคตแล้วค่อยนำออกมาขาย หรือหากชาวนาคอนไทนที่ไม่เข้าร่วมก็ยังสามารถรับเงินช่วยเหลือในการเก็บเกี่ยวตันละ 2,000 บาท เช่นเดียวกับผู้ปลูกข้าวรายอื่นๆ” นายระวีกล่าว

อีสานปลูกมาก-มีถังฉางเก็บ

นายสุเทพ คงมาก นายกสมคามชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ขณะนี้คงยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเกณฑ์การช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวเหนียวจะเป็นเช่นไร คงต้องรอดูมติ นบข.ก่อน แต่มองว่าเป็นมาตรการที่ดี ช่วยให้ชาวนาทุกคนเกิดความเท่าเทียมกันแม้ราคาข้าวเปลือกเหนียวสด (ความชื้นเกิน 20%) ขายได้ตันละ 9,000-10,000 บาท และ

ข้าวเปลือกเหนียวแห้ง (ความชื้นไม่เกิน 15%) ขายได้ตันละ 12,000-13,000 บาท แต่รัฐบาลควรมีมาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวเหนียวด้วย เพื่อความเท่าเทียมกันในทุกส่วน

“มาตรการที่รัฐบาลกำลังจะออกมานั้น ชาวนาจะเข้าร่วมหรือไม่ก็เป็นสิทธิของชาวนา ส่วนพื้นที่ที่ปลูกข้าวเหนียวส่วนใหญ่จะอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ประมาณ 70-80% จะมีถังฉางเป็นของตัวเองอยู่แล้ว และส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มเกี่ยวข้าว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เชื่อกันว่ามาตรการดังกล่าวที่ออกมา ชาวนาภาคอีสานจะเข้าร่วมและได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน แต่อยู่กับการตัดสินใจของชาวนาเองว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ หากชาวนาเห็นว่า ราคาข้าวเหนียวในปัจจุบันดีอยู่แล้ว อาจขายข้าวไปเลยก็ได้” นายสุเทพกล่าว

ข้าวเหนียวแข่งหอมมะลิ

นายพรชัย ปรีชานนท์ เจ้าของโรงสีธัญญาผล เลขที่ 9 หมู่ 3 ต.หนองซอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาข้าวขาวในประเทศปรับขึ้น ในส่วนของข้าวเหนียวถือว่ามียอดขายราคาที่ดีมาก ราคาข้าวเหนียวในท้องตลาดปรับตัวสูงต่อเนื่อง และแข่งหน้าราคาข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ชาวนาไทยส่วนใหญ่ 70-80% ผลิตเพื่อบริโภคตนเอง เกอร์ว่าราคาข้าวเหนียวสูงกว่าราคาข้าวหอมมะลิ นานๆ ไปจะมีผลผลิตวิทยาต่อฤดูการผลิตใหม่ของชาวนา ที่จะแห่ปลูกข้าวเหนียวเป็นหลัก จากราคาที่เคยสูงก็จะตกต่ำลงทันที ข้าวเหนียวในตลาดขณะนี้ไม่ค่อยมี ส่งผลให้ราคาข้าวเหนียวขยับขึ้นมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่าแพงกว่าข้าวหอมมะลิที่ปัจจุบันราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 6-7 บาทต่อกิโลกรัม

ทำพิจารณาอ้อย 28 พ.ย.

นายสมศักดิ์ จันทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ที่มีนายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานว่า ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต 2559/2560 เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ 1 ชาวไร่อ้อย เสนอให้กำหนด 2 ราคา ที่ 1,020 บาทต่อตันอ้อย ยกเว้นเขต 5 สุพรรณบุรีที่ 950 บาทต่อตัน

อ้อยตามคุณภาพการผลิตน้ำตาลทราย ขณะที่อีกแนวทางโรงงานน้ำตาลทรายเสนอให้กำหนดราคาเดียวทั่วประเทศที่ 1,010 บาทต่อตันอ้อยที่ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. โดยที่ประชุม กบ.จะเสนอแนวทางดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของผู้นั่งส่วนเกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ในวันเดียวกันคือ วันที่ 28 พฤศจิกายน อีกครั้ง เพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำที่ใกล้เคียงกับ 100% ของราคาต้นทุนและประสิทธิภาพมากที่สุด

เล็งกำหนดเปิดหีบ6ธันวา

“เมื่อ กอน.มีมติสรุปราคาอ้อยขั้นต่ำแล้วจากนั้นจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป โดยทาง สอน.อยากให้กำหนดเป็นราคาเดียว เพราะอยากให้ง่ายต่อการคำนวณ และเงินถึงมือเกษตรกรเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ต้องลุ้นพิจารณาอีกอีกครั้ง ส่วนการเพิ่มราคาอ้อยในฤดูกาลผลิตนี้คงไม่สามารถทำได้เพราะขัดต่อหลักการค้าขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ)” นายสมศักดิ์กล่าว และว่า สำหรับวันเปิดหีบอ้อยของฤดูกาลผลิต 2559/2560 ที่ประชุม กบ.กำหนดวันที่ 6 ธันวาคม 2559 โดยปีนี้คาดว่าจะมีอ้อยเข้าหีบประมาณ 91.05 ล้านตันอ้อย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 3 ล้านตัน คาดว่าจะมีผลผลิตน้ำตาลทรายที่ 9.7 ล้านตัน หรือ 97 ล้านกระสอบ คิดเป็นผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย

(ยิลด์) 106.54 กิโลกรัมต่อตันอ้อย โดยวันเปิดหีบจะมีการทำประชาพิจารณ์วันที่ 28 พฤศจิกายนเช่นกัน

ส.ไร้อ้อยพอใจตันละ1,020บ.

ที่ จ.นครราชสีมา นายเกียรติภูมิ ศรีจันทร์ นายกสมาคมชาวไร้อ้อยสุรนารี เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอ้อย ที่มีหน่วยงานรัฐและเอกชนอยู่ด้วย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ประชุมก็ได้มีมติกำหนดราคาอ้อยประจำปี 2559 ออกมาแล้วว่า สำหรับราคาอ้อยในพื้นที่ เขต 9 ครอบคลุมทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีราคารอ้อยที่ตันละ 1,020 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่พอใจ และแพงกว่าเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ราคาตันละ 808 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ เหตุผลที่ทำให้ราคาอ้อยปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากไร้อ้อยในประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้ง จึงมีผลผลิตออกมาน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 20% ขณะเดียวกันราคาอ้อยในต่างประเทศก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยอยู่ที่ราคา 21 เซ็นต์ต่อปอนด์ ดังนั้น ราคาในประเทศจึงปรับสูงขึ้นตาม ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเรียกประชุมเกษตรกรชาวไร้อ้อยทั้ง 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เพื่อทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับมติราคาอ้อยตันละ 1,020 บาทนี้ว่าจะรับได้หรือไม่อย่างไรต่อไป

จ่อถอนยาปฏิชีวนะจากยาสามัญ

ผลประมุขอย.หวังควบคุมการใช้ส่วนโรคสัตว์ต้องมีใบสั่งสัตวแพทย์

สาธารณสุข • อย.ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ เตรียมถอนออกจากยาสามัญประจำบ้าน ส่วนยาที่ใช้กับสัตว์จะไม่มีกรวางขายฟรีๆ จะซื้อได้ต้องมีใบสั่งจากสัตวแพทย์เท่านั้น

จากกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างอาหารฟาสต์ฟู้ด อาทิ ไก่ทอด นั้กเก็ต สเต็กหมู สเต็กไก่ เนื้อ ในร้านจำหน่ายอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีหลายสาขาจำนวน 18 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาปริมาณยาปฏิชีวนะ 6 ชนิด พบเพียงแซนดิวซ์ไก่อบของร้านแห่งหนึ่งมียาปฏิชีวนะเตตราไซคลิน (Tetracycline) 13.73 ไมโครกรัมต่อ 1 กิโลกรัม ไม่เกินค่ามาตรฐานสากลที่อนุญาตให้ใช้ที่ 200 ไมโครกรัมต่อ 1 กิโลกรัม แต่เป็นการยืนยันว่าประเทศไทยมีการใช้ยาปฏิชีวนะในกระบวนการเลี้ยงสัตว์

ล่าสุด วันที่ 17 พ.ย. ภค.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลก

มีการรณรงค์ให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งในคนและด้านการเกษตร ซึ่งรวมไปถึงการประมง การเลี้ยงสัตว์ด้วย ซึ่งการใช้ในสัตว์เป็นข้อกังวลของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ทั้งทางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการร่วมกันควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในสัตว์อยู่แล้ว

เลขาธิการ อย.กล่าวอีกว่า จากที่มีการพบยาปฏิชีวนะปนเปื้อนในอาหารฟาสต์ฟู้ดนั้น อย.ก็มีข้อกังวลเป็นอย่างมาก เพราะอาจส่งผลกระทบต่อผู้นิยมซื้อเนื้อสัตว์มารับประทานได้ ซึ่งก็คงต้องมีการตรวจสอบกันต่อไป ทั้งนี้ การควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในทางเกษตร ครอบคลุมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ ก็มีการเตรียมการแก้ไขไว้ในยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการแห่งชาติเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุสมผล ที่ผ่านมติ ครม.ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. ว่าปศุสัตว์หรือผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์อย่างฟรีๆ เช่น ในการเลี้ยงกุ้งก็อย่าเลี้ยงจนแออัดเกินไป เพราะจะทำให้กุ้งถ่ายของเสียออกมาทำให้น้ำเน่าเสียจากแบคทีเรีย เจ้าของก็ต้องหายาเพื่อมาฆ่าแบคทีเรียในกุ้ง ซึ่งข้อนี้จะทำให้มีสารตกค้างในตัวกุ้ง อย่างไรก็ตาม ตามแผนยุทธศาสตร์ยังจะได้กำหนดให้แต่ละโรงพยาบาลมีห้องปฏิบัติการเชื้อดื้อยา เพื่อส่งต่อข้อมูลกันในระดับประเทศ อีกทั้งจะมีการดำเนินการเพื่อไม่ให้มีการกระจายยาเพื่อบริโภค คือจะมีการควบคุมยาปฏิชีวนะโดยถอดจากบัญชียาสามัญประจำบ้าน รวมไปถึงยาปฏิชีวนะที่ใช้ในสัตว์ ไม่ให้มีขายได้ทั่วไป ให้มีการสั่งได้โดยแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้” ภค.ประพนธ์กล่าว.

ข่าวชน คนเข้ม



มาตรฐาน - พล.อ.ประสพ สุขเกษตร เลขาธิการ รมว.เกษตรฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณประจำปี 2559 ของสนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้กลุ่มเอสจีเอสฯ ได้รางวัลระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย



ทำบุญตักบาตร...ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน เมื่อเร็วๆ นี้



กรมศิลปปกป้องมรดก
สร้างพระเมรุมาศ

16

กรมศิลปปกป้องมรดก สร้างพระเมรุมาศ

“กรมศิลปากร” เร่งสำรวจพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้ บั๊กหมุดแนวก่อสร้างพระเมรุมาศ ก่อนลงมือต้นเดือนธ.ค.นี้ “มหาดไทย” พร้อมจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีพร้อมกันทั่วประเทศ เชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีถวาย วธ.เตรียมจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ 17 เรื่องแจกจ่ายห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ-เชิญครูภาษาไทยร่วมสัมมนาพระอัจฉริยภาพด้านภาษา

จากกรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) สั่งการสำนักการโยธา (สนย.) ปรับพื้นที่และตั้งเต็นท์ ห้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับรองรับประชาชนในการเข้าแถว

รอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเตรียมความพร้อมของพื้นที่ฝั่งทิศใต้ เพื่อดำเนินการสร้างพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ล่าสุดวานนี้ (17 พ.ย.) เจ้าหน้าที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ได้ลงสำรวจพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้ และบั๊กหมุดศูนย์กลางการสร้างพระเมรุมาศ รวมทั้งตีกรอบผังอาคารประกอบพระเมรุมาศงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยเป็นการเตรียมการก่อนที่คณะทำงานจะลงมือ

อ่านต่อหน้า 13



สำรวจ: เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ลงสำรวจพื้นที่สนามหลวงและบั๊กหมุดศูนย์กลางการสร้างพระเมรุมาศ

ต่อจากหน้า 16

กรมศิลป

จัดสร้างในช่วงต้นเดือนธ.ค.นี้

นอกจากนี้ในวันนี้ (18 พ.ย.) นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร จะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่เพื่อเตรียมการจัดสร้างพระโกศจันทน์ ที่สำนักช่างสิบหมู่ ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม

พร้อมประกาศจงรักภักดีทั่วประเทศ

นายฤทธิชัย บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา เห็นชอบให้จัดงานรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 22 พ.ย.พร้อมกันทั่วประเทศนั้น

กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งจังหวัด และ อำเภอ จัดกิจกรรมพร้อมบางส่วนกลาง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ และเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาค ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง

นายเกษม ภาณุ ก้าวว่ากิจกรรมในงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" จะประกอบด้วย 1.กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด หน้าที่ว่า การอำเภอ หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม โดยยึดความสะอาดของประชาชน และให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เป็นผู้กล่าว นำคำปฏิญาณด้วยความตามแบบเดียวกันทั่วประเทศ

2.จัดกิจกรรมทำความดีอื่น ๆ ที่แสดงออก ด้วยกาย วาจา และใจ ในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน โดยทำต่อเนื่องจากกิจกรรมปฏิญาณตน พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย เช่น จัดกิจกรรม การบำเพ็ญประโยชน์ การเยี่ยมคนป่วย ใช้ ผู้พิการ การรณรงค์ทำความสะอาดในครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน หรือตลาดชุมชน การร่วมกันพัฒนาชุดดอกแหล่งน้ำ การร่วมกัน กำจัดผักตบชวา หรือกิจกรรมอื่นๆ

คนไทยต่างประเทศจัดงาน 18-20 พ.ย.

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีว่า มีการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จะเป็นประธานนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณที่ ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังจากเคารพธงชาติ

ขณะที่กระทรวงต่างๆจะมีปลัดกระทรวงเป็น ประธานในพิธี ซึ่งจะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณ 5 ข้อ เช่น การแสดงความจงรักภักดี ปฏิบัติตาม หลักของบ้านเมืองด้วยการเคารพกฎหมาย การพัฒนาตนเอง ศึกษาปณิธานต่างๆ เพื่อที่จะหมั่น ภาวนาปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ขณะที่ในส่วนของแต่ละประเทศนั้น สถาน เอกอัครราชทูตไทยในประเทศต่างๆ จะจัด กิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย. ส่วนเวลานั้นขึ้นอยู่กับท้องถิ่นที่ชุมชนคนไทย

จะกำหนด และรูปแบบกิจกรรมขึ้นอยู่กับพื้นที่และความเหมาะสม แต่โดยหลัก คือการตั้งปณิธานเพื่อเป็นคนดี สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ

จัดประกวดผ้าไหมในรัชกาลที่ 9

วันเดียวกันนี้ นายพรชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา 6 แห่ง ในโครงการพัฒนาผลผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหมไทย ไปสู่คนรุ่นใหม่ให้รักอาชีพนี้เพื่อเป็นทายาทหม่อนไหมในอนาคต

โดยนำบุตรหลานจากเกษตรกร และเยาวชนในระดับมหาวิทยาลัย เข้าเรียนรู้ในกิจกรรมหม่อนไหมเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 82,000 ครัวเรือน นางสุดารัตน์ กล่าวว่า กรมหม่อนไหมจะ จัดประกวดการออกแบบทอผลผลิตผ้าไหมในรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเทิดพระเกียรติแด่ พระองค์ ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีผ้าไหมในรัชกาลที่ 5 มาแล้ว โดยจะมีการแจกรางวัลให้ผู้ชนะ 3 รางวัล ในเดือน ก.ค.2560 ช่วงงานผ้าไหม นกยูงพระราชทาน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานมอบรางวัล

"เชื่อว่านักศึกษาสถาบันต่างๆ ที่ไปร่วมกับชาวบ้าน คิดทำผลผลิตอย่างมีคุณค่า สัมกับเป็นผ้าไหมในยุครัชกาลที่ 9 และเลข "๙" เป็นตัวเลขที่สวยงามมาก เหมาะสมกับนำไปออกแบบให้ร่วมสมัย"

รศ.เกษศินี วิฑูรย์ชาติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ยินดีที่กระทรวงเกษตรฯ ริเริ่มร่วมพลังจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาไปสัมผัสความเป็นจริง ได้รู้ว่าผู้ผลิตซึ่งเป็นชาวบ้านมีปัญหาอย่างไร ทำให้การเรียนการสอนเข้าไปอยู่ในโลกความเป็นจริง ได้ใช้สร้างสรรคความคิดริเริ่ม ไปทำจริงจะรู้ว่าสวยงามอย่างเดียวไม่พอ ต้นทุนถูกตอบโหลยผ้าไหมได้คือการดูแลรักษาซึ่งทำได้ยาก เพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

ทั้งนี้ในการคิดสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมผ้าไหม อาจขยายไปร่วมกับ กระทรวง

อุตสาหกรรม โรงงานต่างๆ กับชาวบ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วธ.พิมพ์แจกพระราชนิพนธ์ 17 เรื่อง

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 ว่า จากการหารือเกี่ยวกับการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านภาษาและวรรณกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ประชุมมีมติว่า จะมีการรวบรวมบทความและพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งหมด 17 เรื่อง

อาทิ พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8 เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวีเดนแลนด์ พระมหาชนก นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ พระราชดำรัส เรื่องทองแดง เป็นต้นเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธี พระบรมศพ แจกจ่ายห้องสมุด และโรงเรียนทั่วประเทศ โดยในส่วนของหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นจะคัดเลือก บางเล่มและจัดพิมพ์เรื่องละ 10,000 เล่ม

นอกจากนั้น จะจัดสัมมนาพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย ประถมเดือนธ.ค. โดยเชิญครูสอนภาษาไทยทั่วประเทศ ศิลปินแห่งชาติ นักวิชาการ นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนด้านภาษาไทยเข้าร่วมสัมมนา รวมถึงได้ขอให้ทางโรงเรียนควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมของพระองค์ท่าน โดยขอให้เด็กและนักเรียนร่วมประพันธ์ บทกลอน และคำถวายอาลัย เพื่อรวบรวมในจดหมายเหตุ

ซีโรงส์ซูตริต แนะนำชานา ฟังพาดตนเอง

โพสต์ทูเดย์ - วงสัมมนาข่าวที่นิด้า ซีโรงส์เอาเปรียบชานา แนะนำชานาอย่ารอความช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว

นางฐนิษฐา จันทนฤกษ์ ตัวแทนผู้บริหารข้าว สหพันธ์ผู้ปลูกข้าวไทยกล่าวในงานสัมมนาเรื่อง “วิกฤตและทางออกของปัญหาข้าวไทย” ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ว่า เส้นทางการระดมทุนการผลิตข้าวตั้งแต่ชานาจนถึงผู้บริโภคพบว่า ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ที่โรงสีหรือพ่อค้าคนกลาง

ทั้งนี้ ในช่วงการปลูกชานาใช้เวลา 5-6 เดือน ปลูกได้ข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัม ได้ราคา 9,000 บาท คิดเป็น 37.5% มาถึงพ่อค้าโรงสีนำข้าวมาสีได้ข้าวสารหอมมะลิใหม่ 600 กิโลกรัม บรรจุน้ำหนัก 120 ก. ได้ราคา 200 บาท/ก. ได้เงิน 1.5 หมื่นบาท คิดเป็น 62.5% จะเห็นว่ากระบวนการต่าง ๆ จนถึงผู้บริโภค ผลประโยชน์ตกอยู่ที่คนกลาง หรือโรงสี ชานาได้ผลประโยชน์เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ดังนั้น ไม่ควรปล่อยให้ชานาอยู่ในวงจรอย่างนี้ต่อไป

นายยูริ แก้วหอม ตัวแทนกลุ่มชานาจากจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ปัญหาคือจะทำอย่างไรให้ชานาอยู่ได้อย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญคือชานาทุกคนจะต้องช่วยเหลือและอยู่ได้ด้วยตัวเอง จึงจะอยู่ได้ ไม่ใช่รอแต่ความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเดียว

นายยูริ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันชานาส่วนใหญ่ถูกตั้งตูดด้วยโปรแกรม แพ็กเกจการกู้เงิน โดยเฉพาะของธนาคารสีเขียว ทำให้ชานาเป็นหนี้สิน ดังนั้นการทำนา

จึงไม่เกิดรายได้ เพราะทำมาก็ให้หนี้หมดแล้วก็ไปกู้มาทำนาใหม่ ไม่มีการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์เอง ใช้สารเคมีช่วยปลูกข้าวทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมด จึงเป็นวงเวียนอยู่อย่างนี้ ทำให้ชานาต้องหาเงินมาใช้ตลอด

นายวิชัย รูปขำดี จากศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ นิด้า กล่าวว่า นิด้าเองให้ความสนใจกับปัญหาข้าวมาโดยตลอดที่ผ่านมา มีงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาข้าว บัจจุบันหลัก ๆ มี 2 ประการ คือ 1. บัจจุบันภายนอก ซึ่งมีผลกระทบมาก เช่น พฤติกรรมของประชากรโลก แม้ปัจจุบันจะมีประชากรโลกเพิ่มขึ้น แต่การกินข้าวน้อยลง

สำหรับบัจจุบันภายใน เช่น การให้การช่วยเหลือชานาที่ไม่ถูกต้องทำให้ชานาฟังพาดตัวเองไม่ได้ รวมถึงรูปแบบการทำนาที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ชานาต้องเร่งปลูกข้าว จึงได้ข้าวคุณภาพต่ำ ทำให้ถูกกดราคา ขณะเดียวกันกลับมีค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวสูงขึ้น จึงเกิดเป็นปัญหาตามมา

นายวิเชียร พวงลำเจียก อดีตนายกสมาคมชานาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายล่าสุด ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรองรับให้ชานาที่ปลูกข้าวได้แบ่งผลผลิตเป็น 3 ส่วน คือ 1. ไว้ทำพันธุ์ 2. บริโภค และ 3. ขาย นั่น ถือเรื่องที่ดี แต่การกำหนดนโยบายช่วยเหลือชานาควรให้รอบด้านกว่านี้ เพราะพื้นที่การเพาะปลูกและพันธุ์ข้าวของไทย ไม่เหมือนกันทั้งประเทศ

นายวิเชียร กล่าวว่า หากจะให้ชานาภาคกลางเปลี่ยนไปปลูกข้าวหอมมะลิก็ คงไม่ประสบความสำเร็จ เพราะผลผลิตไม่ดี หากจะให้ดีควรมีการคิดพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้ปลูกในภาคกลางได้ รวมถึงเวลากำหนดนโยบายแก้ปัญหาควรแยกประเภทการช่วยเหลือในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน



สหกรณ์รูกหนัก: นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุขอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า ปี 60 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแผนร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรม

ส่งเสริมการเกษตร และภาคเอกชน ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการผลิต และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวงจรตามแนวทางประชารัฐ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 สหกรณ์ ดำเนินการผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์นาปีอนาคตเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มขึ้น ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรสนใจปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์แล้ว 7,000-10,000 ไร่ โดยมีพื้นที่เป้าหมายกว่า 50,000 ไร่ ผลผลิตไม่น้อยกว่า 12,500 ตัน

กยท.หนุนทำเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมปลูกข้าวแซมสวนยาง

กยท. : ดร.ธีรวิช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว และเร่งระบายข้าวออกจากพื้นที่การผลิตโดย กยท. ได้รับซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 ตัน (1,800 ถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม) เพื่อจำหน่ายให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบถนนบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ราคาถุงละ 165 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา ณ จุดปันน้ำใจ 2 แห่ง ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยางถนนบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ จะขยายการจำหน่ายข้าวไปตาม กยท. ทั้ง 45 แห่ง ตามที่ตั้งของการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศต่อไป คาดว่ารวมประมาณ

50 ตัน ซึ่งเมื่อสินค้าหมด จะทยอยสั่งซื้อจากสหกรณ์การเกษตรต่างๆ เป็นระยะ ดร.ธีรวิช กล่าวว่า นอกจากนี้น กยท. ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง ทำอาชีพเสริมในช่วงว่างต้นเล็ก ซึ่งยังไม่สามารถเปิดกรีด ทั้งนี้ ในบางพื้นที่มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกข้าว เป็นพืชร่วมยาง เช่น พื้นที่ภาคใต้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่ง กยท. สาขาย่านตาขาว ได้พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้ทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาสินค้าตกต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านชาวสวนยางพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ริเริ่มนำข้าวมาปลูกในสวนยาง จนกลายเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีและกลมเกลียวระหว่างเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนด้วย

● ซูมาตฐานข้าวหอมมะลิใหม่บุกทั่วโลก

ฝนเจาะตลาดทุกระดับ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรมได้จัดทำมาตรฐานสินค้าข้าวฉบับใหม่เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ปรับปรุงมาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในปัจจุบัน และเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้กับผู้ส่งออกของไทยที่จะต้องแข่งขันกับการส่งออกข้าวของประเทศคู่แข่ง รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น หลังจากที่มาตรฐานเดิมได้บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 40 โดยคาดว่ามาตรฐานใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ธ.ค.59 ที่จะถึงนี้

สำหรับมาตรฐานข้าวฉบับใหม่ ได้แบ่งจัดลำดับข้าวออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตลาดระดับบน คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ต้องการบริโภคข้าวที่มีคุณภาพ ได้ปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ในความเป็นข้าวหอมชั้นเลิศของไทย โดยกำหนดให้มีข้าวหอมมะลิไทยสัดส่วนไม่น้อยกว่า 92% และใช้ชื่อภาษาไทยว่า "ข้าวหอมมะลิไทย" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "THAI HOMO MALI RICE" ส่วนกลุ่มตลาดระดับกลาง คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการข้าวเกรดรองจากข้าวหอมมะลิไทย ราคาต่ำกว่าข้าวหอมมะลิไทย โดยได้กำหนดมาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทยฉบับใหม่ เพื่อเป็น Fighting Brand แข่งขันกับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม กัมพูชา ใช้ชื่อภาษาไทยว่า "ข้าวหอมไทย" และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า THAI JASMINE RICE หรือ THAI FRAGRANT RICE หรือ THAI AROMATIC RICE ส่วนกลุ่มตลาดระดับล่าง เป็นการเปิดช่องทางส่งออกข้าว กรณีที่ผู้ซื้อต่างประเทศต้องการบริโภคข้าวหอมที่มีเงื่อนไขแตกต่างจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว ซึ่งผู้ซื้อสามารถซื้อข้าวหอมผสมในรูปของข้าวตามตัวอย่างภายใต้มาตรฐานสินค้าข้าวที่ได้ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้า การผลิต และส่งออกข้าวในปัจจุบันได้.

คลอด3มาตรฐาน 'ข้าวหอมมะลิ'

**ฟิลิปปินส์ยันไม่มี
ความจำเป็นเร่งด่วน
ต้องนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น**

**“พาณิชย์”เตรียมคลอดมาตรฐานข้าว
ฉบับใหม่ 20 ธ.ค.นี้** หวังการแบ่งเกรด
ข้าวไทย 3 ระดับเพิ่มความหลากหลาย ตีตลาด
เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ขณะที่ “ผู้ส่งออก”
ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนการแข่งขันปีหน้า

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ กล่าวว่ขณะนี้ได้ปรับปรุง
มาตรฐานสินค้าข้าวฉบับใหม่ออกเป็น 3 กลุ่ม
อยู่ระหว่างรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
คาดว่าจะมีผลวันที่ 20 ธ.ค. นี้ โดยประกาศ
มาตรฐานข้าวฉบับใหม่เป็นการปรับปรุง
จากปัจจุบันที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2540 เพื่อ
ให้มาตรฐานข้าวของไทยสอดคล้องกับ
สถานการณ์การค้าข้าวโลก เป็นปัจจัย
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการค้าและ
ส่งออกข้าวกับประเทศคู่แข่งความหลากหลาย
ของมาตรฐานข้าว จะตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคทุกกลุ่ม

สำหรับมาตรฐานข้าวฉบับใหม่แบ่งเป็น
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตลาดระดับบน คือกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงต้องการบริโภค
ข้าวที่มีคุณภาพ จึงได้ปรับปรุงมาตรฐาน
ข้าวหอมมะลิไทย เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์
ในความเป็นข้าวหอมชั้นเลิศกำหนดให้มี
ข้าวหอมมะลิไทยสัดส่วนไม่น้อยกว่า 92%
ใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ข้าวหอมมะลิไทย”
ชื่อภาษาอังกฤษ “THAI HOMMALI RICE”
กลุ่มตลาดระดับกลาง คือกลุ่มผู้บริโภค
ที่ต้องการข้าวเกรดรองจากข้าวหอมมะลิไทย

ที่ราคาต่ำกว่า กำหนดให้ข้าวหอมไทย
ไม่น้อยกว่า 80% มีมิโลสไม่เกิน 20%
ชื่อภาษาไทยว่า “ข้าวหอมไทย” ชื่อภาษา
อังกฤษ “THAI JASMINE RICE” หรือ
“THAI FRAGRANT RICE” หรือ “THAI
AROMATIC RICE”

ส่วนกลุ่มตลาดระดับล่าง เป็นการ
เปิดช่องทางการส่งออกข้าว กรณีที่ผู้ซื้อ
ต่างประเทศต้องการบริโภคข้าวหอมที่มี
เงื่อนไขแตกต่างจากมาตรฐานที่กำหนดไว้
ผู้ซื้อสามารถซื้อข้าวหอมผสมตามตัวอย่าง
ภายใต้มาตรฐานสินค้าข้าวที่ได้ปรับปรุงใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้า
การผลิต และการส่งออกข้าวในปัจจุบัน

การกำหนดมาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทย
ฉบับใหม่ เพื่อเป็นการ Fighting Brand
ในการแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่ง
เช่น เวียดนาม กัมพูชา และส่งเสริมการวิจัย
ข้าวหอมพันธุ์ใหม่ๆ ให้ส่งออกได้หลากหลาย
สำหรับแนวโน้มการขยายตัวของรัฐ
(จีทูจี) ช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ยังต้อง
ติดตามการนำเข้าข้าวของประเทศฟิลิปปินส์
คาดว่าจะนำเข้าช่วงปลายปีอีก 3 - 5 แสนตัน
ส่วนมาเลเซียก็มีแผนซื้อข้าวจากไทยมากขึ้น
ผ่านภาคเอกชนไทย ปีนี้คาดไทยจะขายข้าว
ให้มาเลเซียได้ 4 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ที่นำเข้า 2 - 3 แสนตัน เพราะราคาข้าวไทย
ใกล้เคียงกับคู่แข่ง ส่วนอินโดนีเซีย ยังต้อง
ติดตามสถานการณ์ภายในประเทศก่อน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายก
กิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่
การปรับปรุงมาตรฐานสินค้าข้าวฉบับใหม่
จะเป็นปัจจัยหนุนการส่งออกในปีหน้าเพิ่มขึ้น
เพราะการปรับปรุงมาตรฐานใหม่สร้าง

ความหลากหลายของสินค้า หากกำหนด
ใช้ตามมาตรฐานสินค้าใหม่ที่แบ่งเกรดข้าว
เป็น 3 กลุ่มจะสามารถลดราคาข้าวตามคุณภาพ
และเพิ่มตัวเลือกให้ลูกค้าได้

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าปีหน้าไทยจะส่งออก
ข้าวสารหอมมะลิได้ถึง 2.5 ล้านตัน จากปกติ

อยู่ที่ 2 ล้านตัน ส่วนราคาขายข้าวของไทย
ที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งเชื่อว่าปีหน้าไทยจะเป็น
ผู้นำตลาดส่งออกข้าวอันดับ 1 เพราะลูกค้า
จะกลับมาหาไทยมากขึ้น จากราคาข้าวที่ใกล้
เคียงกันแต่คุณภาพของข้าวไทยมีมากกว่า

ขณะที่นางโรส เอติลลอน รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ
ฟิลิปปินส์กล่าวว่าฟิลิปปินส์ไม่มีความจำเป็น
เร่งด่วน ต้องนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น แม้มีกระแส
วิตกเกี่ยวกับการเพาะปลูกหลังจากได้ฝน
หลายลูกพัดเข้าประเทศเมื่อเดือนที่แล้ว

ค่ากล่าวของนางเอติลลอน มีขึ้นหลัง
จากสำนักงานสถิติฟิลิปปินส์ กล่าวว่
ผลผลิตข้าวปีนี้จะต่ำกว่าปีที่แล้ว 1.3%
ขณะที่เดือนก่อนสำนักงานอาหารฟิลิปปินส์
ระบุอาจซื้อข้าว 250,000 ตันเพื่อนำไปเป็น
สต็อกเพิ่มจากข้าวที่มีอยู่ 2.5 แสนตัน และ
ซื้อมาจากเวียดนามกับไทย

ค่าอ้อยขั้นต่ำ59/60ฟุ้ง1,020บาท/ตัน ชง2แนวทางเปิดประชาพิจารณ์28พ.ย.

ผู้จัดการรายวัน360 - กบ.เตรียมเสนอ 2 แนวทางราคาอ้อย เปิดประชาพิจารณ์ 28 พ.ย.นี้โดยเป็นราคาที่ชาวไร้อ้อยเสนอ 2 ราคาที่ 1,020 บาทต่อตัน และเขต 5 ที่ 950 บ./ตัน ราคาเดียวที่ 1,010 บ./ตัน ของฝ่ายโรงงานเสนอและชง กอน.เคาะ ในวันเดียวกัน ขณะที่ราคาขั้นสุดท้าย ทุกเขตสูงกว่าขั้นต่ำเว้นเขต 5 ต่ำกว่าถึงเงินเก็บเข้ากองทุนฯ 20 บ./ตันรวมค่าการผลิต 8 บาทต่อตันวงเงิน 2,500 ล้านบาท

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ที่มีนายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานว่า กบ.ได้ประชุมราคาอ้อยขั้นต่ำฤดูกาลผลิตปี 2559/60 ซึ่งเห็นชอบ 2 แนวทางคือข้อเสนอชาวไร้อ้อยที่ต้องการกำหนดราคาคำนวณตามรายเขตโดยแบ่งเป็น 1,020 บาทต่อตัน (8 เขต) ยกเว้นเขต 5 ประกาศที่ 950 บาทต่อตัน กับราคาเดียวของฝ่ายโรงงานน้ำตาลทรายที่ 1,010 บาทต่อตัน โดยจะเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นวันที่ 28 พ.ย.นี้ก่อนนำเสนอให้กบ.รับทราบก่อนเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) อนุมัติภายใน

วันเดียวกัน

“ที่ประชุมมีการถกเถียงในเรื่องของการคำนวณอ้อยที่ฝ่ายชาวไร่ต้องการให้แยกเป็น 2 ราคาแตโรงงานน้ำตาลทรายได้เสนอให้เป็นราคาเดียว ดังนั้น เมื่อประชาพิจารณ์แล้วอย่างไรสุดท้าย กอน.จะเป็นผู้ตัดสินใจ” นายสมศักดิ์กล่าว

สำหรับการคำนวณราคาอ้อยดังกล่าวคิดที่ราคา 94% ของเขตต่ำสุดที่ไม่ใช่เขต 5 อิงราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกที่จำหน่ายส่งออก (โคควตา ช.) ที่ 20.95 เซนต์ต่อปอนด์ อัตราแลกเปลี่ยน 34.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ปริมาณอ้อยคาดการณ์ที่จะหีบได้ 94.05 ล้านตัน ปริมาณน้ำตาลทรายที่คาดว่าจะได้ 97 ล้านกระสอบ ซึ่ง กบ.ได้พิจารณาสรุปวันเปิดหีบ 6 ธ.ค.นี้ เป็นต้นไป

ส่วนราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 58/59 กบ.ได้พิจารณาพบว่าทุกเขตมีราคาคำนวณแล้วสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 808 บาทต่อตันและเขต 5 ราคา 773 บาทต่อตัน โดยราคาเขตสูงสุดอยู่ที่ 920 บาทต่อตัน ยกเว้นเขต 5 ซึ่งต่ำกว่าราคาขั้นต่ำโดยอยู่ที่ 772 บาทต่อตันโดย กท.จะต้องชดเชย ซึ่งจากมติ ครม.หากราคาขั้นสุดท้ายสูงกว่าขั้นต่ำให้หักเงินไม่เกิน 25 บาทต่อตันเข้า

กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ทำให้ครั้งนี้จะหักค่าอ้อย 20 บาทต่อตันและค่าการผลิต 8 บาทต่อตันเข้า กท.รวมเป็นวงเงิน 2,500 ล้านบาท โดยจากนี้จะนำเข้าสู่ กอน.เห็นชอบต่อไป

“ราคาอ้อยขั้นต่ำที่จะประชาพิจารณ์นั้นจะไม่มีการมาพูดว่าชาวไร่ต้องการค่าอ้อยเพิ่มขึ้นแต่อย่างไร เพราะตามมติ ครม.ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายจากนี้จะไม่มีการกู้เงินแล้ว” นายสมศักดิ์กล่าว

นางวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการ กท.กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมาคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย ์ ชาวไร้อ้อยและโรงงานน้ำตาลได้เดินทางไปประเทศบราซิลเพื่อชี้แจงกรณีรัฐบาลบราซิลฟ้องร้องไทยต่อองค์การการค้าโลก (WTO) โดยระบุว่ารัฐบาลไทยมีการอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลจนกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลโลก ซึ่งผลการเจรจาเป็นที่น่าพอใจ แต่ทางบราซิลก็ไม่ได้ระบุว่าจะมีการถอนฟ้องแต่จะขอดูความจริงใจในแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยในรายละเอียดและกำหนดจะมีการเจรจาอีกรอบในวันที่ 20 ม.ค. 2560.